

THỰC HÀNH THIỀN THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT



Thiền là phương pháp tập luyện hết sức độc đáo. Phương pháp tập luyện này khiến con người có thể trạng tốt (góp phần tích cực chữa mọi bệnh tật) ; thiền giúp đời sống con người được thăng hoa - an nhiên, tĩnh tại ...

Thiền không phải chỉ dành riêng cho mục đích tu Phật ; cũng không phải dành riêng cho tông phái Thiền.

Đặc biệt, thiền giúp trí óc trở nên hết sức minh mẫn – sau những căng thẳng – vì vậy, thiền rất phù hợp và rất cần thiết đối với các học sinh, sinh viên, những người làm công

việc văn phòng ... bất kể đó là người thuộc tôn giáo nào ...

Trong kinh, đức Phật nói: “Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt”.

Ngày nay, quý vị tìm một chỗ tốt nhất có thể: nơi đó phải là nơi thoáng mát – không có gió nhiều quá và cũng không bí. Nơi đó không tối quá và cũng không nên sáng quá, tránh ánh sáng tập trung chiếu vào mặt. Ngồi trong phòng gắn máy điều hòa là việc chẳng đáng dừng khi không có điều kiện khác (cẩn thận, có thể bị viêm phổi).

Quý vị có thể tham khảo về “Cách ngồi thiền và điều hòa hơi thở” trong website chùaNet này.

Truy cập ở đây:

<http://chuanet.vn/docs/cachngoithien.pdf>

Bắt đầu thực tập thiền theo sự chỉ dẫn của Như Lai:

1. Thở vô dài, tuệ tri: *Tôi thở vô dài;*
2. Thở ra dài, tuệ tri: *Tôi thở ra dài;*
3. Thở vô, tuệ tri: *Cảm giác toàn thân tôi thở vô ;*
4. Thở ra, tuệ tri: *Cảm giác toàn thân, tôi thở ra;*
5. Thở vô, tuệ tri: *An tịnh toàn thân, tôi thở vô;*
6. Thở ra, tuệ tri: *An tịnh toàn thân, tôi thở ra.*

Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân.

Chú thích: *Tuệ tri*, ở đây có nghĩa là : Nhận biết, nhận thức điều đang xảy ra trong hiện tại . Tập trung suy nghĩ vào điều đang diễn ra – tránh để cho suy nghĩ chạy lung tung theo những điều khác – đây là yếu tố cốt lõi, quyết định cho việc thực tập thiền thành công hay không.

Như vậy, đức Phật đã chỉ cho quý vị phương pháp Thiền tọa – quán hơi thở. Chỉ cần thực hành tinh tấn phương

pháp Thiền tọa và quán hơi thở – thuộc lãnh vực QUÁN THÂN TRÊN THÂN này – quý vị đã thay đổi đời sống của mình theo chiều hướng tích cực tốt lên rất nhiều ...

Cũng cần nên hiểu thêm rằng: Như Lai còn chỉ cho chúng ta nhiều lãnh vực khác nữa: QUÁN THỌ TRÊN THỌ ; QUÁN TÂM TRÊN TÂM ; QUÁN PHÁP TRÊN PHÁP .

Tất cả đều trong kinh: “Tứ Niệm Xứ” (thuộc bộ Kinh Trung Bộ-Tập 1 - xem trong website này) . Sau này, quý vị nào có cơ duyên tốt thì nên tiếp tục phát triển, nâng cao việc thực tập thiền của mình. Còn bằng không, chỉ bài tập ngắn và đơn giản ở trên cũng có thể gọi là được - vì sao ? Vì PHÁP là VÔ NGÃ (không bất biến, không đóng khung cố định).

chùaNet

25/09/2018

Nguồn: <http://chuanet.vn>